

mail : ks1letter@gmail.com

บ.ก. ตอบจดหมาย

รัฐโปรดช่วยผู้เลี้ยงไก่ชน

เรียน บ.ก.ข่าวสด

การเลี้ยงไก่ชน ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุง ไก่ชนของจังหวัดพัทลุง นอกเหนือจากส่งขายในต่างจังหวัดแล้วยังมีส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เขมร และมาเลเซีย ฯลฯ ไก่ชนจะมีราคาดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ซื้อจะคัดเลือกจากการผ่านสนามชนไก่เป็นเครื่องการันตี ผ่านสนามมาหลายสนาม ราคาไก่ชนก็ยิ่งสูง แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า เนื่องจากไก่ที่เลี้ยงไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลย จึงทำให้ไก่ชนราคาตก จึงขอเรียกร้องให้พิจารณาให้การช่วยเหลือและหันมามองกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงบ้าง เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสผ่านวิกฤตความเดือดร้อนไปได้ ยินดีปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ทางรัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด และที่ผ่านมามีมาตรการกระตุ้นการเลี้ยงไก่ปีแรกที่เกิดการระบาด กลุ่มผู้ประกอบการยังพอพยุงตัวเองไปกันได้ เพราะต้องการร่วมรับผิดชอบสังคมในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แต่พอเข้าปีที่สองกลุ่มผู้ประกอบการหลายรายแบกรับภาระไม่ไหว ต้องทยอยขายไก่ทิ้งในราคา 300-500 บาทต่อดัว เป็นราคาที่ต่ำมาก หวังเพียงแก้หน่วยงานของรัฐจะให้ความสำคัญกับอาชีพการเลี้ยงไก่ชนบ้าง เพราะอาชีพการเลี้ยงไก่ชนนับว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถยกฐานะเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย ผลกระทบในครั้งนี้ไม่เฉพาะผู้เลี้ยงไก่ชนเท่านั้น แต่กระทบไปถึงพ่อค้า แม่ค้า ที่ขายอาหารไก่ ข้าวเปลือก และพนักงานสนามไก่ชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก จึงอยากให้ภาครัฐเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น

ด้วยความเคารพ
ไก่แจ้

ตอบ ไก่แจ้

แม้ว่าไก่ชน สนามชนไก่ อาจโดนมองในแง่ลบด้านบาปบุญคุณโทษ แต่ถ้ามองในด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรเลี้ยงไก่ชนเป็นแวดวงที่กว้างใหญ่ สร้างรายได้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจสูงไม่น้อย ปัจจุบันมีฟาร์มไก่ชนเกิดขึ้นทั่วประเทศ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดรุนแรงมากดังที่คุณอธิบายมา ทำให้เห็นภาพได้ชัด ดังนั้น รัฐบาลต้องมองเห็นถึงผลกระทบของเกษตรกรเลี้ยงไก่ชน ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วย จึงต้องพิจารณาหาทางช่วยเหลือโดยด่วน

ทางหลวงสมุทรปราการชี้แจง

เรื่อง ชี้แจงข่าว

เรียน บรรณาธิการข่าวสด

ตามที่ได้มีการนำเสนอภาพข่าวของสมาชิก Facebook “Tiinart Kanatasuwan” ผ่านทางข่าวสดออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2022 ในหัวข้อ “หลุมยักษ์ทำแก๊งพัง จยย.ล้มสาวแจ้งความเดือด ดร.ไล่ประมาทเอง ทำถนนดีแล้ว” โดยมีรายละเอียดว่าเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 23.10 น. รถของผู้โพสต์ได้เสียหลักชนกับฝาท่อระบายน้ำ บนถนนบางนา-ตราด ช่วงตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการนั้น

แขวงทางหลวงสมุทรปราการได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ที่ก.ม.21+540 ทางขนานขาเข้า ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางบัว (ถนนเทพรัตน) พบฝาท่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง มีระดับต่ำกว่าผิวจราจร ซึ่งแขวงได้สั่งการให้หมวดทางหลวงบางพลี ดำเนินการแก้ไขโดยนำแอสฟัลต์ไปปิดทับฝาท่อเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยให้มาดำเนินการแก้ไขเป็นการถาวร โดยเร่งด่วนแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นายสมเทพ บุญกว้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ